



Số: 1104/CV- HAGL

Gia Lai, ngày 11 tháng 4 năm 2016

(Giải trình chênh lệch KQKD hợp nhất  
quý IV/2015 so với BCTC được kiểm toán  
và Vấn đề cần nhấn mạnh trong Báo cáo  
kiểm toán độc lập)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) xin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) hợp nhất trong báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất Quý IV/2015 đã công bố với BCTC hợp nhất năm được kiểm toán như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế từ đầu năm tại BCKQHĐKD hợp nhất trong BCTC hợp nhất Quý IV/2015 đã công bố	679 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN tại BCKQHĐKD hợp nhất trong BCTC hợp nhất năm được kiểm toán	602 tỷ đồng
Chênh lệch	77 tỷ đồng

Trong quá trình kiểm toán BCTC hợp nhất năm, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đề nghị điều chỉnh các số liệu ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế TNDN với các nội dung chi tiết như sau:

	Tăng/(giảm) lợi nhuận
Điều chỉnh tăng giá vốn trích trước của sân bay Nongkhang do Kiểm toán viên áp dụng nguyên tắc thận trọng trong ước tính kế toán	(124) tỷ đồng
Vốn hóa chi phí lãi vay trích bổ sung lãi suất 5%/năm của trái phiếu kèm chứng quyền ngành cao su	47 tỷ đồng

Đối với Vấn đề cần nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán độc lập, ngoài nội dung đã công bố trong Thuyết minh BCTC, chúng tôi xin giải trình thêm như sau:

- Về diễn biến và kết quả của nghiệp vụ tái cơ cấu nợ, Hoàng Anh Gia Lai đang làm việc với các chủ nợ và xin phê duyệt từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do yêu cầu bảo mật của các chủ nợ cũng như của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên Hoàng Anh Gia Lai không được phép công bố các thông tin chi tiết về diễn biến và nội dung tái cơ cấu nợ trước khi nghiệp vụ hoàn thành. Chúng tôi sẽ công bố thông tin chi tiết ngay khi được phép.
- Về nghiệp vụ cho vay đối với các bên liên quan, các nghiệp vụ này thực hiện trên cơ sở phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai và đảm bảo hài hòa lợi ích với các nghiệp vụ mà ông Đoàn Nguyên Đức dùng tài sản cá nhân để bảo lãnh cho các nghiệp vụ vay vốn của Hoàng Anh Gia Lai. Đối với các thiếu sót về mặt thủ tục, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tham khảo ý kiến của Luật sư để khắc phục và hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****TỔNG GIÁM ĐỐC****Võ Trường Sơn**

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VT-KH&ĐT

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

**Trụ sở Chính:** 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (+84) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn